

## Một nén hàng cho Ông Thiệu!

T&#225;c Gi&#7843;: Felix

Th&#7913; S&#225;u, 01 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 04:16

---



Ông thiệu Thiệu

Nguồn: webshots

Nhân dịp ngày giỗ cha Việt Nam Đệ nhất Cộng Hoà tôi muốn đăng một lọn nhấc để nể ông thiệu mang nhiệm vụ tranh cãi nhấc, mong phần nào giảm bớt niềm đau để cho ông, niềm đau cha mất và ông thiệu nhìn thấy quố gia mình tan vỡ và nhân dân mình đổ thác. Để liú dùng trong bài do tham khảo từ nhấc ng nhấc đố nhấc cha mất để tá quân lố c Mố phố c vố tố i Việt Nam thập niên 60, ông Lewis Sorley đăng trên tạp chí Việt Nam Magazine. (1)

Nguyễn Văn Thiệu sinh ngày 05/04/1923 tại quố Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ông là khóa sinh khóa đầu tiên của Trường Sĩ quan Quân để i Việt Nam, sau này là Trường Võ bố Quố gia Đà Lạt. (2)

Năm 1949, ông tố t nghiố p vố i cố p bố c thiố u úy và phố c vố trong Quân để i quố gia Việt Nam nố m trong Liên hiố p Pháp.

Sau Khi Pháp rố i bố Việt Nam, năm 1955, ông gia nhố p quân lố c VNCH vố i cố p bố c trung tá, giố chố c vố Chố huy trố ng Trường Võ bố Quố gia Đà Lạt.

## Một nén hàng cho Tổng Thống!

T&#225;c Gi&#7843;: Felix

Th&#7913; S&#225;u, 01 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 04:16

---

Năm 1962, ông gia nhập thành viên Sđoàn 5 Bđoàn binh vận công bố cđoàn tá.

Năm 1963, ông tham gia lập cđoàn ngđoàn chánh Chính phủ Ngô Đình Diệm và sau đó đđoàn cđoàn thắng thi uđoàn ngđoàn.

Khi Tổng thống Nguyễn Khánh nắm chính quyền, ông gia nhập thành viên tham mưu đđoàn ngđoàn rđoàn i sau đó là Tổng thống Quđoàn cđoàn phòng.

Năm 1965, ông đđoàn cđoàn thắng trung đđoàn ngđoàn. Cũng trong năm này, chính phủ Phan Huy Quát gia nhập tán và trao quyền lãnh đđoàn quđoàn gia cho Hội đđoàn ngđoàn lãnh. Ông trở thành Chủ tịch Hội đđoàn ngđoàn Lãnh đđoàn Quđoàn gia (Quđoàn cđoàn đđoàn ngđoàn) và Thi uđoàn tđoàn ngđoàn Nguyễn Cao Kỳ là Chủ tịch ủy ban Hành pháp Trung đđoàn ngđoàn (Thđoàn tđoàn ngđoàn).

Năm 1969, ông đã có hành đđoàn ngđoàn vi phạm hiến pháp khi cho lập bđoàn tđoàn gia Dân biểu Trần Ngọc Châu, bđoàn tđoàn chấp quyền bđoàn tđoàn khđoàn xâm phạm cđoàn a dân biểu, mở phiên tòa quân sự kết án vđoàn dân biểu này 10 năm tù vì có ý thành lập mđoàn tđoàn phái đđoàn ra Bđoàn cđoàn đđoàn thđoàn ngđoàn nghđoàn vđoàn i chính phủ Cộng sản Bđoàn cđoàn Việt.

Năm 1971, ông trở thành vđoàn tđoàn ngđoàn thđoàn ngđoàn tái cđoàn trong mđoàn tđoàn cuđoàn cđoàn bđoàn u cđoàn đđoàn cđoàn đđoàn n tai đđoàn ngđoàn vđoàn i số phiđoàn u đđoàn ngđoàn hđoàn 94%.

Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris đđoàn cđoàn ký kết, Hoa Kỳ đã cđoàn tđoàn gia nhập vđoàn n đđoàn cho VNCH khi nđoàn sđoàn cđoàn mđoàn nh quân sự cđoàn a chính phủ bđoàn tđoàn nđoàn hđoàn i nghiêm đđoàn ngđoàn. Đđoàn u đđoàn này đđoàn nđoàn hđoàn i là chiđoàn n đđoàn ngđoàn cđoàn a Cộng sản Bđoàn cđoàn Việt 2 năm sau đó.

Đêm 25/04/1975, ông rời Việt Nam vđoàn i tđoàn cách đđoàn cđoàn VNCH đđoàn đi Đđoàn Bđoàn cđoàn đđoàn tđoàn ngđoàn niđoàn m cđoàn Tổng thống Nguyễn Giđoàn i Tổng thống. Sau đó, ông chuyển sang Anh. Ông sống mđoàn tđoàn cuđoàn cđoàn sđoàn ngđoàn thđoàn m đđoàn ngđoàn trong suốt thđoàn i gian sau đó cho đđoàn nđoàn khi qua đđoàn i vào ngày 29/09/2001 tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.

## Một nén hàng cho Tổng Thống!

T&#225;c Gi&#7843;: Felix

Th&#7913; S&#225;u, 01 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 04:16

---

Ngô Đình Diệm nói nhiều về tình thế của miền Đệ Nhất Cộng Hòa Ngô Đình Diệm nói về tình thế của miền Đệ Nhất Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu thì trái lại lại có rất ít thông tin, ngoài những lời oán trách và nói xấu từ cả 2 phía Quốc gia và Cộng Sản. Vậy thì ra câu TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu là người như thế nào?

TT Nguyễn Văn Thiệu đã cầm quyền tại Việt Nam trong một thời gian ngắn và đầy rẫy thách thức bên trong lẫn ngoài Việt Nam. Trong hoàn cảnh bấp bập thù địch của quốc gia công ác liệt, ông vẫn kiên trì hình thành một hệ thống chính quyền dân chủ từ cấp quốc gia đến tận các xã phường.

Đúng là thời ông, quân lực VNCH đã tiến hành nhanh chóng và đã đem đến những cải cách chính yếu trong việc chi tiêu ngân sách và quân đội cho quân đội để minh. Chương trình Ngô Đình Cày Có Ruộng của ông, thực chất là một chính sách nhằm bình đẳng hóa nông thôn cũng như xóa nhòa sự chênh lệch giữa Cộng Sản, đã mang đến cho 400.000 nông dân chi tiêu quy định của 2,5 triệu đồng ruộng. Ông cũng thành lập Lực lượng Nhân dân Tự vệ với khoảng 4 triệu thành viên nhằm để bảo vệ đất đai cho quân đội trong việc kiểm soát toàn an ninh nội địa.

Đôi bạn Ellsworth Bunker (mà tôi còn nhớ biệt danh báo chí thời kỳ ông là “ông già tóc bạc”) đã nhận xét về TT. Nguyễn Văn Thiệu:

“Ông ta giỏi quy tắc và một cách khôn khéo và thông minh. Ông là người có sự hiểu biết rất sâu sắc. Ông đã quy định chính sách là cai trị theo hiến pháp không theo lời khuyên của quân sự mà hiểu người mong muốn ông thực hiện.”

Các viên chức cao cấp của Hoa Kỳ đều đánh giá cao năng lực của TT. Thiệu, đặc biệt trong việc bình đẳng nông thôn. Thượng nghị sĩ Craighton Abrams, Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ tại VN, đã nói: “Ông là một vị bình đẳng nhân bản tốt nhất người Việt Nam nào.” William Colby, Trưởng chi nhánh CIA tại VN, nói, “Ông là viên chức bình đẳng số 1.”

Cuối năm 1969, tình hình tiếp diễn tại miền John Paul Vann, một cố vấn quân sự cao cấp của Hoa Kỳ tại VN, đã tuyên bố trong một cuộc thuyết trình tại Princeton rằng: “Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc chiến tranh quân sự (ý nói cuộc chiến tranh Miền Trung) và đang thực hiện cuộc chiến tranh

## Một nén hàng cho Tổng Thống!

T&#225;c Gi&#7843;: Felix

Th&#7913; S&#225;u, 01 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 04:16

---

chính trị thông qua TT Nguyễn Văn Thiệu.”

Tháng 10/1971, TT Thiệu tái cử trong cuộc bầu cử để đi n. Nhiệm vụ ngi lên tiếng phn đi i cuộc bầu cử này và đòi tỵ chay nó. Nhiệm con s 87,7% cử tri đi bầu là con s bi t nói. Đó là con s đi bầu in nh t trong lch s VN, n u không k đi n con s cử tr b xách c đi bầu d i ch đ CS.

Khó có câu tr i nào cho vi c đi bầu đông đ o này n u không ph i là ng i dân ng h ông Thiệu và mong mới ông tiếp t c lãnh đ o h .

Cng S n ghét ông Thiệu, đ u này thì kh i bàn b i vì Cng S n thì có bao gi không ghét ng i không CS, nhiệm đáng ti c có nhiệm ng i dân VNCH cũng ch trích TT. Thiệu. Và cái mà h ch trích nhiệm nh t là TT Thiệu đã bi t ng i M s b VNCH nhiệm ông không nói cho m i ng i bi t và do v y đ c coi nh đã l a đ i h .

V v n đ này, Đ i s Bunker đã nói r ng ông còn nh đã trao cho TT Thiệu 3 lá th riêng c a TT Nixon g i cho TT Thiệu mà trong đó v t ng th ng Hoa K đã “cam k t” s tr giúp VNCH trong “b t k s vi ph m hi p c nào t phía bên kia.”

Nhng, ông Bunker nh n xét: “Qu c h i đã làm cho nó b t kh thi!”

Cu i cùng, ông tuyên b : “Tôi nghĩ đó th c s là s ph n b i mi n Nam Vi t Nam.”

đây, n u TT Thiệu có đ m nào đáng trách là đ m ông không có tài tiên đoán đ c hành đ ng nh c nh c a Hoa K .

TT Nguyễn Văn Thiệu đã đ ng đ u m t cách dng c m trong nhng năm tháng cam go nh t, trong chi n tranh ác li t nh t, trong vô s nhng m u đ b n th u nh t... Ông không ph i là m t ng i hoàn h o nhng ông đã cng hi n tr n v n kh năng c a ông và x ng đáng nh n đ c lòng bi t n c a nhng ai đã có m t th i h ng s t do dân ch trong khó l a chi n tranh.

## Một nén hàng cho Tổng Thống!

T&#225;c Gi&#7843;: Felix

Th&#7913; S&#225;u, 01 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 04:16

---

Nhưng câu nói nổi tiếng của TT Nguyễn Văn Thiệu....

- Đừng nghe nhưng gì chúng sẵn nói mà hãy nhìn nhưng gì chúng sẵn làm.
- Ăn cơm quốc gia thôi mà chúng sẵn... (Nói với bên chúng sẵn miền vùng.)
- Công đức ngàn đời con tôi mẹ, tình nghĩa trăm năm với tôi chúng... (Nói với chính sách đời tôi của CS.)
- Làm kẻ thù của Mỹ thì rất dễ, còn làm bạn với Mỹ thì rất khó.
- Chúng không có tội do là đã chết.

DCVOnline

(1) – Bên tiếng Việt: Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không phải là bù nhìn của Mỹ, “South Vietnamese President Nguyen Van Thieu was far from the American patsy he is often portrayed to have been”, Lewis Sorley, Vietnam Magazine, APR. 2004, Volume 16/Number 6.

Nhưng bài khác của Lewis Sorley với VNCH và TT Nguyễn Văn Thiệu: Lewis Sorley,

“Reassessing the ARVN.” Vietnam Magazine, April 2003, pp. 42-48, 65. Bên đời tôi Remembering Vietnam, Lewis Sorley, A Lecture Delivered at the National Archives Washington, D.C., 30 April 2002, Copyright 2002 by Lewis Sorley.

(2) – Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (VBQGVN) thành lập bằng nghị định Tổng thống (Ngô Đình Diệm) ký tháng 7 năm 1959. Tiền thân của trường VBQGVN là trường Sĩ quan Hải quân Việt Nam do Pháp thành lập vào tháng 12, 1948 tại Huế. 1950 trường Sĩ quan Hải quân Việt Nam dời lên Đà Lạt mang tên “Ecole Militaire Inter–Armes.” Tất cả các chi huy trường và huấn luyện viên trường “Ecole Militaire Inter–Armes” đều là người Pháp cho tới năm 1954. Sau Hiệp định Geneva dời tên là “Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt” (dịch từ tên tiếng Pháp cũ). Nguồn: website Tổng Hợp của vsq Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.